

Đầy hào hứng với cuộc thi “Truy tìm Kho báu” lần 4 năm 2024

Nhằm mang đến một sân chơi độc đáo và thú vị để sinh viên và học sinh các trường Trung học Phổ thông có cơ hội triển khai các ý tưởng mới đồng thời khuyến khích sự sáng tạo và phát triển các kỹ năng cho sinh viên, ngày 19/5/2024, **Khoa Xây dựng thuộc Trường Công nghệ** của Đại học Duy Tân tổ chức cuộc thi “Truy tìm kho báu” lần 4 năm 2024 tại tòa F, Đại học Duy Tân cơ sở 120 Hoàng Minh Thảo.



Đông đảo các đội hào hứng tham gia cuộc thi “Truy tìm Kho báu”

TS. Phạm Phú Anh Huy - Phó Hiệu trưởng **Trường Công nghệ - Đại học Duy Tân** chia sẻ: “*Đây là một cuộc thi truyền thống của Khoa Xây dựng - Đại học Duy Tân đã bắt đầu từ năm 2015 nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, trí tuệ cho các sinh viên đại học - học sinh THPT các trường trên địa bàn Tp. Đà Nẵng có niềm đam mê khám phá và yêu thích khoa học công nghệ. Đến với cuộc thi này, các bạn học sinh và sinh viên sẽ được tự do khám phá và học hỏi những kiến thức thú vị trong lĩnh vực công nghệ xây dựng.*”



Ban tổ chức trao Giải Nhất cho đội Bán chuyên 3 dành cho Khối Đại học...

Cuộc thi được chia thành 2 bảng để thi đấu. Bảng 1 là các đội đến từ các trường THPT trên địa bàn Tp. Đà Nẵng và bảng 2 gồm các đội là sinh viên của **Trường Công nghệ và Kiến trúc - Đại học Duy Tân**.



... và Giải Nhất cho đội Ba con vịt dành cho Khối Học sinh Phổ thông

Cuộc thi đã diễn ra vô cùng sôi nổi ngay từ khi bắt đầu. Các thí sinh đều tập trung hết mình và phối hợp vô cùng nhịp nhàng với nhau để hoàn thành bài thi một cách xuất sắc nhất. Sau 4 giờ tranh tài vô cùng gay cấn, cuộc thi đã tìm ra những đội thi đấu là chủ nhân của những giải thưởng danh giá:

Khối Học sinh Phổ thông:

- Giải Nhất: thuộc về đội Ba con vịt gồm các bạn học sinh: Lê Kim Hà Nhi; Nguyễn Hữu Thực; Lê Thị Minh Châu đến từ Trường THPT Thái Phiên và THPT Trần Phú
- Giải Nhì thuộc về đội Boy TPU gồm các bạn học sinh: Nguyễn Mai Đăng Khôi; Nguyễn Trung Hiếu; Đặng Nhật Tân; Đặng Nhật Vũ đến từ Trường THPT Trần Phú
- Giải Ba thuộc về đội Những con sói ngậy thơ gồm các bạn học sinh: Nguyễn Thị Ngọc Khánh; Trần Phương Khánh Ngọc; Trần Hoài Bảo Thy đến từ Trường THPT Sơn Trà và TT Giáo dục thường xuyên 2
- Giải Khuyến khích thuộc về đội Bốn khứa tóc đen gồm các bạn học sinh: Nguyễn Thành Đạt; Nguyễn Hoàng Nguyễn; Lê Bảo Danh; Đặng Lê Ngọc Hiếu đến từ Trường THPT Phạm Phú Thứ.

Khối Đại học:

- Giải Nhất: thuộc về đội Bán chuyên 3 gồm các bạn sinh viên: Đoàn Mạch Thanh Nam; Nguyễn Đức Tuấn; Nguyễn Văn Vương - K28 Khoa Xây dựng
- Giải Nhì thuộc về đội F đi thi gồm các bạn sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Quyên; Nguyễn Hoàng Diệu Hiền; Nguyễn Thị Tuyết Nhi; Huỳnh Ngọc Hân - K28 Khoa Kiến Trúc
- Giải Ba: thuộc về đội 27VCL gồm các bạn sinh viên: Văn Quý Cầm; Phan Tăng Xuân Quyển; Trương Quốc Huy - K27 Khoa Xây dựng
- Giải Khuyến khích: thuộc về 2 đội: Chơi khô máu gồm các bạn sinh viên: Nguyễn Ngọc Hân; Nguyễn Tấn Phát; Nguyễn Anh Vũ - K26 Khoa Xây dựng và đội Rước bấu về đình gồm các bạn sinh viên: Triệu Thị Hà Phương; Bùi Văn Quang; Huỳnh Ngọc Sang - Khoa Kiến Trúc và Xây dựng chuẩn CSU.

Cuộc thi “Truy tìm kho báu” là một cơ hội tuyệt vời để các bạn học sinh và sinh viên thể hiện tài năng và chuyên môn trong **lĩnh vực Xây dựng - Kiến trúc** của mình. Không những thế, cuộc thi sẽ góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập trong công tác đào tạo khối ngành Kỹ thuật tại Đại học Duy Tân; tạo điều kiện cho học sinh Trung học Phổ thông trải nghiệm hoạt động học tập tại khuôn viên nhà trường và tăng cường kết nối học sinh, sinh viên và giảng viên trường Đại học Duy Tân.

(Truyền Thông)

